



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมสหกรณ์

โทร. ๐ ๔๓๒๔๖๖๘๑ โทรสาร ๐๔๓๒ ๔๖๖๘๒

E-mail: cpd_khonkaen@cpd.go.th www.cpd.go.th

สหกรณ์ : ร่วมสนับสนุนงานกาชาดขอนแก่น

ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ซึ่งจัดติดต่อกันมาทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2522 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 34 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมออกเรือนแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง (ผ้าไหม) และของที่ระลึกอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการแสดงเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีผูกเสี่ยว ก็เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นพร้อมกันกับงานเทศกาลไหม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนในท้องถิ่นและคนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สัมผัสสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันคำว่า "เสี่ยว" เป็นภาษาถิ่นอีสาน แปลว่า มิตรแท้ เพื่อนแท้ เพื่อนตาย มีความผูกพัน ซื่อสัตย์ และจริงใจต่อกัน นั้น

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 24 แห่ง อาทิเช่น 1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด 4. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ขอนแก่น จำกัด 5. สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด 6. สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด 7. สหกรณ์การเกษตรภูเวียง จำกัด 8. สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด 9. สหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด 10. สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด 11. สหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ จำกัด 12. สหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด 13. สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 14. สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด 15. สหกรณ์การเกษตรสีชมพูธนศิริ จำกัด 16. สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด 17. สหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด 18. สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด 19. สหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด จำกัด 20. สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด 21. สหกรณ์การเกษตรพระยืน จำกัด 22. สหกรณ์การเกษตรกระนวน จำกัด 23. สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด 24. สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด ร่วมสนับสนุนข่าวสารจำนวน 350 ถุง เพื่อให้กาชาดจังหวัดขอนแก่นนำไปเป็นของรางวัลผู้มาซื้อบัตรของกาชาด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจากการที่สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้นำขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้สหกรณ์รู้สึกภูมิใจที่สหกรณ์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น มีส่วนร่วมในกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์ และยังเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสหกรณ์ต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปที่มาร่วมงาน ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ

ข่าว ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555



